

BÀI VIẾT

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LỢI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023-2024



Thực hiện sự hướng dẫn của ngành, cấp trên về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ Viên chức thường niên. Với mục tiêu nhằm đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, điểm lại những thành công và tìm ra nguyên nhân hạn chế để xây dựng giải pháp, kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2023-2024 phù hợp với sự chỉ đạo chung của ngành và đáp ứng với tình hình thực tế của đơn vị. Đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phát huy hết khả năng và trách nhiệm của mình, xây dựng các hoạt động của nhà trường đạt hiệu quả, xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để thực hiện tốt những mục tiêu trên, hôm nay ngày 14/10/2023 trường Tiểu học An Lợi long trọng tổ chức Hội nghị Viên chức năm học 2023-2024.

Hội nghị được diễn ra một cách nghiêm túc, khoa học và đáp ứng những quy trình tổ chức. Thông qua Hội nghị, tập thể đội ngũ nhà trường được lắng nghe các báo cáo đánh giá, những kế hoạch cùng các biện pháp, các chỉ tiêu được dự thảo xây dựng. Đặc biệt những nhiệm vụ cốt lõi trong việc thực hiện nhiệm vụ được nhấn mạnh, việc thực hiện dân chủ, cải tiến lề lối làm việc, văn hoá công sở, chuyển đổi số, thực hiện các chế độ chính sách, quy chế tài chính, luôn chú trọng đến việc công khai, minh bạch, đảm bảo tính khách quan, khả thi và hiệu quả.

Hội nghị tạo cơ hội cho các thành viên nhà trường được trao đổi, góp ý, đề xuất những vấn đề liên quan trong dự thảo kế hoạch, trong những nhiệm vụ cùng các chỉ tiêu đặt ra trong năm học căn cứ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của

ngành, cấp trên. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để phát huy tính dân chủ, sức mạnh trí tuệ của tập thể trong việc đóng góp ý kiến xây dựng uy tín, chất lượng của nhà trường. Hội nghị đã tuyên dương và khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023. Thông qua hội nghị nhà trường và các đoàn thể cùng kí cam kết trách nhiệm và thoả ước về sự chung tay, đồng hành, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Sau hơn 03 giờ làm việc nghiêm túc và hiệu quả, hội nghị đã thành công tốt đẹp với niềm tin, sự hi vọng, sự cố gắng, đoàn kết thống nhất của tập thể nhà trường, chúng tôi sẽ quyết tâm khắc phục mọi khó khăn và phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ được giao trong năm học 2023-2024./.









